

GIAO BAN TRỰC TUYẾN... (Tiếp theo trang 1)

công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ban tổ chức cấp ủy các cấp.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 1)

các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương có kế hoạch cụ thể trong tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 30/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 63,1 triệu người nhiễm và hơn 1,46 triệu người tử vong do Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

THÔNG BÁO Về việc thanh lý tài sản

Căn cứ Công văn số 2350/MICCO-CĐVT, TKKTTC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thanh lý tài sản cố định; Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua tài sản thanh, xử lý; Xe KAMAZ 14N-8212; Xe Ford Ranger 35N-9034 thông tin cụ thể như sau:

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Tiếp theo trang 1) nhằm giảm thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Theo thống kê, quý III/2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC mức độ 3, 4 là 458 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông

Những năm qua, các mô hình tự quản do hội cựu chiến binh (CCB) quản lý đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa và được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Có những mô hình đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam chọn làm điểm để hội CCB các tỉnh đến học tập kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra toàn quốc.



Tổ tự quản ANTT, ATGT của Chi hội CCB tổ 15, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) thường xuyên nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều mô hình tự quản về ANTT, ATGT, cầu lạc bộ phòng, chống ma túy được Trung ương Hội CCB Việt Nam chọn làm điểm để nhân rộng như: Mô hình tự quản về ATGT công Rút, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà duy trì hoạt động hơn 6 tu điểm cơ bạc, số để, hòa giải thành công 6 vụ và quyết xé máy, 2 vụ ẩu đả. Tại các nút giao, điểm tập trung đông người như trước cổng trường học, chợ dân sinh, Hội CCB xã luôn có 12 thành viên trực 4 tiếng/ngày vào lúc cao điểm để tham gia phân luồng giao thông.

Can thiệp giảm tác hại, điều trị phòng lây nhiễm HIV/AIDS



Bệnh nhân uống thuốc tại cơ sở điều trị Methadone.

hoặc hạn tình của người nhiễm; phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố, các phòng khám và điều trị ngoại trú phát miễn phí hơn 490 thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm... Nhằm dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, các bơm kim tiêm, hơn 304.000 bao cao su, hơn 1.260 chiếc hộp an toàn đã được phát cho các đối tượng thông qua các cầu lạc bộ, các nhóm nghiện chích ma túy, gái mại dâm và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới.

là việc điều trị bằng Methadone cho bệnh nhân nhiễm HIV. Tính đến hết tháng 10, số bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn toàn tỉnh là gần 1.370 bệnh nhân, đạt 90% chỉ tiêu năm. Các cơ sở điều trị Methadone được bao phủ ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; điểm cấp phát thuốc Methadone tại một số xã, thị trấn đã tạo điều kiện rất tốt cho bệnh nhân uống thuốc, bảo đảm thời gian cho bệnh nhân khi tham gia hoạt động ngoài xã hội.

địa phương, từ đó cùng chung tay đẩy lùi HIV/AIDS. Nhờ đó, tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nghiện chích ma túy và mại dâm đã có xu hướng giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2001, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy là 42% thì đến năm 2005 khi các hoạt động can thiệp giảm tác hại được triển khai, tỷ lệ lây nhiễm trong nhóm này đã giảm xuống còn 6,5%.

TIẾN DAT

đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc cho gần 1.300 bệnh nhân đang điều trị ARV, hơn 900 bệnh nhân được nhận thuốc ARV qua nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Do đó, tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng virus giảm xuống 96%. Ngoài ra, 49 trường hợp phổi nhiễm mới cũng đã được cấp thuốc, kể đơn điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác điều trị là vẫn có người nhiễm bỏ điều trị hoặc bị công an bắt do vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến việc điều trị; nhiều người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của mình nhưng không điều trị... Thêm vào đó, dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động can thiệp giảm tác hại, tuyên truyền, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.

HOÀNG LANH